

Lý Quốc Sư - Ông Tổ Nghề Đúc Đồng Việt Nam

Nguyễn Minh Không hay còn gọi là Lý Quốc Sư hoặc Đức Thánh Nguyễn là một thiền sư, pháp sư và là thầy thuốc nổi danh dưới thời nhà Lý.

Không những thế, Nguyễn Minh Không còn là ông tổ của nghề đúc đồng Việt Nam, người tạo nên “Tứ đại khí” nổi tiếng dưới thời Lý.

Theo ông Nguyễn Ngọc Luyện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Bình, người dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tự hào với câu ca: "Đại Hữu sinh Vương/Điền Giang sinh Thánh", có nghĩa là làng Đại Hữu, xã Gia Phương là nơi sinh ra vua Đinh Tiên Hoàng còn làng Điền Giang, xã Gia Thắng, cách đó một cánh đồng là nơi sinh ra ông Nguyễn Minh Không.

Nguyễn Minh Không là người đã sáng lập ra hơn 500 ngôi chùa trên cả nước, được vua Lý Thần Tông ban quốc tính từ họ Nguyễn sang họ Lý, phong làm Quốc Sư.

Nguyễn Minh Không tên thật là Nguyễn Chí Thành, sinh năm 1065 tại xã Đàm Xá, phủ Trường Yên nay thuộc xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Lớn lên, ông xuất gia thụ giáo đạo phật với Từ Đạo Hạnh, vị chân sư có uy tín đương thời và trở thành nhà tu hành với pháp danh Minh Không.

Sau khi tu hành đắc đạo, ông Nguyễn Minh Không trở về quê nhà dựng nên nhiều chùa triền để thờ tự.

Ngay tại quê hương Đàm Xá, huyện Gia Viễn, ông dựng nên một ngôi chùa nhỏ thờ phật tên là Viên Quang, nay thuộc đất của hai xã Gia Thắng và Gia Tiến.

Sau khi ông mất, nhân dân Đàm Xá biến chùa Viên Quang thành nơi thờ tự ông hay còn lại là đền thờ Đức Thánh Nguyễn.

Bên đền có một cây đèn đá cao hơn 1m mà dân gian lưu truyền rằng khi Nguyễn Minh Không ngồi thiền tịnh, cây đèn tự nhiên mọc lên, chim thú về chầu xung quanh và ánh sáng của nó tỏa đến tầng mây trên không.

Thiền sư Minh Không còn lập ra chùa Quỳnh Lâm ở xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, ông đã đúc pho tượng Di Lặc bằng đồng cao tới 6 trượng và được coi là một trong “Thiên Nam tứ khí”, bốn báu vật của Việt Nam thời bấy giờ.

Cũng vào thời Lý, thiền sư Minh Không còn sáng lập ra chùa Cổ Lễ thuộc huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định.

Chùa Cổ Lễ không chỉ là thắng cảnh đẹp mà còn chứa nhiều di vật quý hiếm.

Hiện tại, không chỉ thờ Phật, chùa Cổ Lễ còn thờ thiền sư Nguyễn Minh Không.

Ngoài ra, ông còn lập ra nhiều đền chùa khác trên khắp cả nước do vậy, số đền chùa thờ tự, ghi nhớ công lao Nguyễn Minh Không cũng nhiều vô vàn.

Ngay tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cũng có ít nhất bốn nơi thờ tự ông, cùng với các đền chùa khác như chùa Keo ở huyện Vũ Thư, chùa Am ở huyện Kiến Xương, đền, chùa La Vân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; đền thờ Lý Quốc Sư, chùa Quán Sứ, đền Thần Quang ở Hà Nội, chùa Trông ở Hải Dương, chùa Phả Lại ở Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh...

Theo ông Nguyễn Văn Trò, nguyên Phó ban quản lý Di tích Danh thắng tỉnh Ninh Bình “chùa Địch Lộng thuộc xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn chính là nơi phát tích của Đức Thánh Nguyễn”. Đó là một ngôi chùa cổ, kiến trúc theo kiểu chữ Nhị, có thể dựa vào núi và bên trong có đền thờ cùng tượng thờ Đức Thánh Nguyễn rất linh thiêng.

Địch Lộng có nghĩa là tiếng sáo trời và phía trên chùa có một hang đá được vua Minh Mệnh đặt tên là Nam Thiên đệ tam động (động đẹp thứ ba trời Nam).

Ngoài vai trò là nhà sư, Nguyễn Minh Không còn là một thầy thuốc.

Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính có vườn Dược Sơn chính là vườn thuốc của Nguyễn Minh Không thừa xửa.

Cũng chính tại nơi này ông đã phát hiện ra các hang động và biến chúng thành chùa khi đến đây tìm thuốc chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông.

Đặc biệt, Nguyễn Minh Không còn nổi tiếng với biệt tài chữa bệnh nan y cho vua Lý Thần Tông khiến vị vua này cảm phục ban quốc tính từ họ Nguyễn sang họ Lý, phong làm Quốc Sư, một cao tăng có chức vị đứng đầu của triều đại nhà Lý, từ đó ngài được gọi là Lý Quốc Sư.

Không chỉ vậy, hiện nay, nhiều làng nghề đúc đồng trong cả nước như làng nghề Yên Xá, Tống Xá huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; làng Chè, làng Ry ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; làng nghề Ngũ Xã, Hà Nội... thờ ông với tư cách ông ổ nghề đúc đồng./.

Đình Thị Thuận (Vietnam+)

Nguồn: <https://www.vietnamplus.vn/ly-quoc-su-ong-to-nghe-duc-dong-viet-nam-post30243.vnp>

www.vietnamvanhien.org

